

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (รอบ ๑๒ เดือน)

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก
 ตัดยอด ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม	สถิติการกระทำผิด	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตามมาตรการ
๑. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญ แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่	บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๕ ให้บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก และผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบการกระทำผิด	บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก และผู้เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศมาตรการฯ อย่างถูกต้อง
๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง และหนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการ ตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเป็น คำสั่ง /ระเบียบ/ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน (ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทาง ปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัด จ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ให้บุคลากรใน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบการกระทำผิด	บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก และผู้เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศมาตรการฯ อย่างถูกต้อง
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค	บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค ให้บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบการกระทำผิด	บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสัก และผู้เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศมาตรการฯ อย่างถูกต้อง

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม	สถิติการกระทำผิด	การเปลี่ยนแปลงหลังการปฏิบัติตามมาตรการ
๔. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้ธรรมาภิบาล มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด	บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ลานสัก และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ มาตรการการใช้ธรรมาภิบาล มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด	ไม่พบการกระทำผิด	บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ลานสัก และผู้เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศมาตรการฯ อย่างถูกต้อง
๕. มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ลานสัก และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ลานสัก และผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบการกระทำผิด	บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ลานสัก และผู้เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศมาตรการฯ อย่างถูกต้อง
๖. มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล ของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ และกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในลักษณะสวัสดิการเชิงธุรกิจ	บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ลานสัก และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการการจัดสวัสดิการภายในของสถานพยาบาล ของหน่วยงานที่มีกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดที่ไม่มีคณะกรรมการสวัสดิการ และกองทุนสวัสดิการภายในหน่วยงาน ส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในลักษณะสวัสดิการเชิงธุรกิจ ให้บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ลานสัก และผู้เกี่ยวข้อง รับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบการกระทำผิด	บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ลานสัก และผู้เกี่ยวข้อง มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศมาตรการฯ อย่างถูกต้อง

ทราบ



(นายณพดล ชัยนการนาวิ)
สาธารณสุขอำเภอ ลานสัก

๑ กันยายน ๒๕๖๕



ผู้รายงาน

(นายเอเชน วรพงศ์ไชย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

๑ กันยายน ๒๕๖๕